



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๖๕๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๖๐๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ และเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานร่วมในการประชุม นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเราชนะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล จึงขอให้จังหวัดให้ความสำคัญและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) นายอำเภอ ออัครปกครองส่วนท้องถิ่น บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเราชนะและคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๒. ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ออัครปกครองส่วนท้องถิ่น) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเราชนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และจัดทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการให้คำแนะนำขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียน (กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการ และไม่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง") และดำเนินการยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการผู้ประกอบการร้านค้า ผู้ประกอบการประเภทบริการ และผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะในแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

๓. ให้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทยฯ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชี และติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน"

๔. มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนการดำเนินโครงการเราชนะอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการและสรุปผลการประชุมดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <http://www.ppb.nci.go.th/midev01> หัวข้อ "หนังสือแจ้งเวียน/ประชาสัมพันธ์"

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน (กลุ่มงานกิจการพิเศษ)

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๒๔๔๓ มท ๕๐๖๒๐

สรุปผลการการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ

วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสิทธิ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นโยบายการดำเนินการโครงการเราชนะ		
<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)</p>	<p>นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยร่วมชี้แจงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ซึ่งได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ รับทราบและอนุมัติโครงการเราชนะ สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวน ๓๑.๑ ล้านคน วงเงินไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา ๒ เดือน โดยขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในแต่ละพื้นที่จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น และเชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ เข้าร่วมลงทะเบียน 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ให้การยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย และลงนามยืนยันในรูปแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการ 3. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ธนาคารกรุงไทย ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ให้บริการเปิดบัญชีและติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สำหรับใช้ในโครงการฯ 	<p>กค./มท.</p>
การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเราชนะ		
<p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p>	<p>การดำเนินโครงการ “เราชนะ” ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เป็นวงรอบ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด คณะผู้บริหารการคลัง (คบจ.) นายอำเภอ ออัครปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับประชาชนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด 	<p>จังหวัด/กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในการยืนยันข้อมูลการประกอบกิจการ ประเภทผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาตามขนส่งสาธารณะ และผู้ประกอบการประเภทบริการกลุ่มที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของภาครัฐ</p> <p>๓. อำนวยความสะดวกให้กับธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย</p>	
ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)	มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั่วประเทศ เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ	จังหวัด/อำเภอ
อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจีระ)	<p>๑. ขอให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการฯ ผ่านทุกกลไกและทุกช่องทางสื่อสาร ทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และการประชุมทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับลูกจ้างเหมาบริการ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่</p>	อำเภอ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์)	ขอให้ท้องถิ่นจังหวัดประสานผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกการเข้าร่วมโครงการฯ ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ในการยืนยันตัวตนการเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย	ท้องถิ่นจังหวัด
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)	การเพิ่มผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวนกว่า ๙๐,๐๐๐ ราย ให้เข้าร่วมโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชนจะได้ประสานกับกระทรวงการคลังในการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวก และเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น	กค./พช.

สำนักนโยบายและแผน สป.

กลุ่มงานกิจการพิเศษ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔